

KM Lunch ประจำเดือน สิงหาคม 2554 : “เคล็ดไม่ลับ กับการขอตำแหน่งวิชาการ”



17 สิงหาคม 2554

กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรม KM Lunch ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ กับการขอตำแหน่งวิชาการ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 702 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง 3 ท่าน คือ ศ.ณรงค์ สารีสุต, ศ.ลลิตา สุนทรสุข และ ผศ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ที่ได้สละเวลามาบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และยังมีแลกเปลี่ยนความรู้ การตอบคำถามหรือข้อสงสัยระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เริ่มต้นด้วย ศ.ณรงค์ สารีสุต ได้มาให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการขอตำแหน่งวิชาการที่ควรรู้ โดยกล่าวเน้นถึงความสำคัญของการขอตำแหน่งทางวิชาการว่า ก่อนการขอตำแหน่งฯ ควรมีการประเมินผลงานด้วยตนเอง เพื่อที่จะจัดทำผลงานวิจัยและสามารถคำนวณจำนวนผลงานวิจัยสำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดย ศ.ลลิตา สุนทรสุข ได้เพิ่มเติมว่าผู้จะทำวิจัยควรใช้ควรใช้สมองทั้ง 2 ซีกร่วมกัน คือการคิด และการจินตนาการ พร้อมกับผู้ที่วิจัยจะต้องมีความอดทน ซึ่งความอดทนในที่นี้สามารถแยกออกเป็น “อด” คือ ไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ กับ “ทน” คือ ได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้ ดังนั้นคนที่จะทำวิจัยต้องมีจุดยืนเป็นของตนเอง และเลือกทำวิจัยในสิ่งที่ไม่มีความเคยทำมาก่อนซึ่งการทำวิจัยที่จะประสบความสำเร็จได้มีอยู่ 3 มิติ คือ 1) ยั่งยืน คือ การทำวิจัยเป็นเรื่องใหม่ไม่ซ้ำกับใคร หรือไม่ทำตามแฟชั่น 2) ความลึก คือ การทำวิจัยต้องสามารถอธิบายด้วยหลักทางวิชาการได้ 3) ความกว้าง คือ การทำวิจัยที่มีคนยอมรับและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จากนั้น ผศ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว วิทยากรท่านสุดท้ายได้ให้แง่คิดแก่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายว่า ผู้ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการควรมีการเตรียมความพร้อมของตัวเองอย่างดี พร้อมกับหาประสบการณ์ให้มากขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำวิจัยให้ดียิ่งขึ้น ภายหลังจากกิจกรรมในครั้งนี้ ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตคณะเภสัชศาสตร์ของเราจะเต็มไปด้วยนักวิจัยที่เปี่ยมไปด้วยความสุขในการทำงาน สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นในระดับชาติและระดับสากล นำไปสู่การได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนจรรยาบรรณและความภาคภูมิใจกลับมาสู่คณะของเราได้อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ ทางทีมงานฯ ได้ฝากคำขอบคุณมายังวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและตอบรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี และหวังว่าการจัดกิจกรรม KM Lunch ครั้งต่อไปจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกัน สำหรับหัวข้อในเดือนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ต้องรอดติดตามคะ